



BẢN TIN

Trường Tiểu học Tukwila

Thông điệp từ Hiệu trưởng Nur:

THÁNG 10 NĂM 2024

Chào mừng trở lại trường!

Vài tuần qua thực sự tuyệt vời, và chúng tôi rất vui mừng và biết ơn khi tất cả các Học giả Tiger của chúng tôi trở lại trường. Tại trường của chúng tôi, không chỉ giáo viên của con bạn mới có thể giúp các em đạt được mục tiêu và phát huy hết tiềm năng của mình. Mỗi người trong chúng tôi đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh và đảm bảo sự thành công của các Học giả Tiger. Chúng tôi khuyến khích giao tiếp cởi mở và mong muốn được kết nối với bạn thường xuyên trong suốt cả năm.

Ngoài việc học tập mới, chúng tôi tập trung vào việc thiết lập các thói quen và kỳ vọng mạnh mẽ để giúp các Học giả Tiger của chúng tôi chuẩn bị thành công ở trường. Chúng tôi thực hành các giá trị cốt lõi sau đây mỗi ngày trong mọi không gian:

Có sự tôn trọng
Có trách nhiệm
An toàn

Chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ của quý vị trong việc củng cố những giá trị này tại nhà để cộng đồng trường học của chúng ta phản ánh được ngôn ngữ và kỳ vọng mà con em quý vị trải qua tại nhà.

Nhắc nhở Khảo sát Thu nhập

Vui lòng hoàn thành và trả lại bản khảo sát thu nhập của con bạn. Điều này rất quan trọng để giúp trường chúng tôi đảm bảo nguồn tài trợ cần thiết để đáp ứng các nhu cầu giáo dục cơ bản của chúng tôi. Mặc dù tất cả học sinh sẽ được ăn trưa miễn phí bất kể tình trạng kinh tế xã hội, việc trả lại mẫu này đảm bảo rằng trường và quận của chúng tôi có quyền truy cập vào nguồn tài trợ bổ sung.

Hãy yên tâm, chúng tôi không mở những mẫu đơn này sau khi chúng được trả lại; chúng sẽ được chuyển thẳng đến văn phòng quận để xử lý. Mục tiêu của chúng tôi là tỷ lệ trả lại 100% và hai lớp đầu tiên trả lại tất cả các mẫu đơn sẽ được tặng một bữa tiệc pizza. Chúng tôi chân thành cảm ơn thời gian và sự ủng hộ của bạn trong nỗ lực này!



BẢN TIN

Trường Tiểu học Tukwila

Các gia đình ở trường tiểu học Tukwila...

Chào mừng trở lại trường! Năm nay chúng ta sẽ tập trung vào một hoặc hai đặc điểm tính cách mỗi tháng. Tháng này chúng ta tập trung vào lòng tốt và sự tôn trọng. Hãy tìm thêm thông tin về những đặc điểm này trong bản tin!

Mẫu giáo & Lớp 1

Mẫu giáo:

Chào mừng các em mẫu giáo và gia đình! Tháng này, chúng tôi đang thực hiện các quy tắc và thủ tục của trường. Chúng tôi đang thực hiện các tên chữ cái/âm thanh, viết tên của mình theo "cách mẫu giáo", đếm đến 5 và đặt tên cho các hình dạng cơ bản của chúng tôi. Vui lòng nói chuyện với học sinh của bạn về cách che miệng khi ho/hắt hơi và cách sử dụng chất khử trùng và khăn giấy đúng cách. Chúng tôi rất háo hức cho một năm học trọn vẹn!!

Lớp Một:

Xin chào các gia đình lớp một! Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với các bạn trong năm nay. Tháng này, chúng tôi đang làm việc trên lớp học và xây dựng kỳ vọng để chuẩn bị cho một năm tuyệt vời. Chúng tôi cũng đang xem lại các chữ cái và âm thanh, các từ vựng mẫu giáo và bắt đầu toán lớp một, nơi chúng tôi đang làm việc với các số đối tác đến 10. Vui lòng đảm bảo kiểm tra các điểm nói chuyện cho tin tức lớp học và tòa nhà và đọc với học sinh của bạn ở nhà mỗi ngày. Cảm ơn bạn!

Sự kiện sắp tới

Thứ sáu, ngày 10/11: Không có trường học (Ngày làm việc của giáo viên)

Thứ Ba, ngày 15/10: Ngày chụp ảnh!

Thứ tư, ngày 16/10: Phát hành sớm lúc 12:40 trưa

Thứ sáu, ngày 25/10: Thứ sáu bóng ngô

Thứ Sáu, 1/11: Khiêu vũ hóa trang & Lễ kỷ niệm Día de los Muertos 6:00-8:00PM

- Cuộc thi trang trí cửa
- Kẹo ở lớp học
- Khiêu vũ trang phục
- Sẽ sớm có thêm thông tin!



Ở góc nhà...

Đọc hàng ngày:

Hãy khuyến khích con bạn đọc (hoặc đọc cho con nghe) ở nhà ít nhất 15 phút mỗi ngày. Điều này giúp xây dựng kỹ năng đọc của trẻ và nuôi dưỡng tình yêu sách.

Cùng nhau chơi trò chơi:

Một nghiên cứu gần đây cho thấy chơi trò chơi cờ bàn giúp cải thiện khả năng nhận biết số, đếm, các phép tính cơ bản và hiểu biết về số ở trẻ em từ 3 tuổi.



BẢN TIN

Trường Tiểu học Tukwila

Đặc điểm tính cách hàng tháng...

LÒNG TỐT: Thế giới của chúng ta cần nhiều Lòng tốt hơn! Đó là lý do tại sao Lòng tốt là cách chúng ta bắt đầu năm học. Định nghĩa của chúng tôi về Lòng tốt là hành động với sự hiểu biết, rộng lượng và quan tâm.

TÔN TRỌNG: Một cách để nghĩ về Tôn trọng là “nhìn thấy giá trị ở mọi người và mọi vật và đối xử với họ một cách cẩn thận”. Nhiều người cảm thấy được Tôn trọng theo những cách khác nhau. Chúng tôi hy vọng tháng này sẽ truyền cảm hứng cho các cuộc thảo luận với gia đình bạn về ý nghĩa của Tôn trọng đối với bạn và cách bạn có thể cùng nhau thực hành điều đó!

Lớp 2 & 3

Lớp 2:

Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với bạn trong năm nay. Con bạn sẽ học được rất nhiều. Đây là những gì chúng tôi đang tập trung vào:

- Toán: Học sinh đang học các phép tính toán (8+5, 13-4). Việc hiểu rõ các phép tính này sẽ giúp ích cho học sinh trong suốt năm học (và sau đó). Học sinh sẽ học các chiến lược giúp các em học các phép tính này.
- Đọc: Học sinh sẽ luyện đọc các đoạn văn bản dài hơn. Các em sẽ thêm biểu cảm vào bài đọc của mình để giúp các em hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong sách. Một điều tuyệt vời mà bạn có thể làm để giúp đỡ ở nhà là đảm bảo con bạn đọc sách mỗi tối. Đọc sách ở nhà giúp các em luyện tập thêm, cải thiện vốn từ vựng và giúp các em trở thành người đọc suốt đời!

Lớp 3:

Chào mừng các em lớp 3!
Trong môn toán, học sinh sẽ ôn lại giá trị vị trí, làm tròn số, phép cộng và phép trừ. (Xem thêm ở cột tiếp theo...)

Lớp 3 (tiếp theo) & Lớp 4

Lớp 3, tiếp theo:

Giáo viên sẽ gửi liên kết quận Talking Points cho các phụ huynh muốn tình nguyện trong lớp học hoặc tham gia một trong các chuyến đi thực tế theo khối lớp của chúng tôi. Nhấp vào liên kết, điền vào biểu mẫu và chuẩn bị cho nhiều niềm vui.

Đọc sách cùng con mỗi buổi tối là một bước quan trọng để xây dựng khả năng đọc trôi chảy và hiểu bài.

Tháng này, học sinh của chúng tôi sẽ rèn luyện những phẩm chất quan trọng là Lòng tốt và Sự tôn trọng.

Lớp bốn:

Học sinh lớp bốn đã ổn định với lớp học và thói quen ở trường. Trong những ngày đầu tiên này, học sinh đã xem lại các kỹ năng và kỹ năng, thảo luận về bản sắc và tìm hiểu về các bạn cùng lớp. Trong quá trình đọc, chúng tôi đang khám phá các nhân vật trong các bài đọc to của mình, bao gồm One Crazy Summer của Rita Williams-Garcia. Các bài kiểm tra chẩn đoán iReady đầu tiên đã bắt đầu và sẽ hoàn thành vào ngày 27/9.



BẢN TIN

Trường Tiểu học Tukwila

Ghi chú từ Văn phòng...

Trường học bắt đầu lúc 8:50 sáng. Vui lòng cố gắng đưa con bạn đến trường đúng giờ. Bất kỳ học sinh nào đến sau thời gian đó sẽ phải đi qua văn phòng để đến lớp. Nếu bạn cần đón học sinh sớm, vui lòng liên hệ với văn phòng và ký tên cho học sinh tại quầy lễ tân.

Giờ tan học của tất cả học sinh là 3:10 chiều.

Lớp 5 & Chuyên gia

Lớp năm:

Khi chúng ta bắt đầu học lớp năm, học sinh sẽ đắm mình vào các hoạt động hấp dẫn thúc đẩy tư duy phản biện, sáng tạo và hợp tác. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng nền tảng vững chắc và ôn tập môn đọc và toán. Hãy đảm bảo rằng con bạn biết phép nhân, vì điều này sẽ rất quan trọng để thành công trong môn toán. Đây là thời điểm phát triển thú vị và chúng tôi mong đợi một năm học tuyệt vời cùng nhau!

Phòng Tài nguyên Học tập (LRC1):

Học sinh nhận dịch vụ LRC1 đã sẵn sàng bắt đầu các nhóm học tập và xã hội của mình sau một số đánh giá đầu năm. Cô Kitano, Cô Sue và Thầy Kalin thích làm việc với học sinh và chứng kiến sự phát triển về mặt học tập của các em.

Âm nhạc:

Chúng tôi đang luyện tập nhịp điệu và tiết tấu vào tháng 9 trong lớp âm nhạc. Chúng tôi cũng hát và thực hiện nhiều động tác.

Các chuyên gia, tiếp tục...

Giáo dục thể chất (P.E.):

Chào mừng các bạn Tukwila Tigers trở lại trường! Năm nay, trong giờ thể dục, học sinh sẽ thực hiện nhiều thử thách khác nhau bao gồm sử dụng các kỹ năng của mình trong trò chơi hula hoop, nhảy dây, bóng rổ, ném, đá cũng như các thử thách về thể lực như plank, iron cross và bài kiểm tra chạy PACER. Ngoài ra, tất cả các lớp sẽ được học thêm về tinh thần thể thao, làm việc nhóm và an toàn bằng cách chơi các trò chơi thể dục khác nhau như Survivor Tag, Rock Paper Scissor Battle và Bring It Home. Tôi mong chờ một năm học vui vẻ với nhiều trò chơi, hoạt động và kỹ năng thú vị!

Khoa học đa ngôn ngữ (MLL):

Lời chào từ khoa MLL. Đầu năm học đã bắt đầu tốt đẹp khi chúng tôi kiểm tra học sinh mới. Chúng tôi mong muốn được gặp gỡ học sinh vào đầu tháng 10. Trích dẫn: "Ngôn ngữ của chúng ta là sự phản ánh của chính chúng ta. Ngôn ngữ là sự phản ánh chính xác tính cách và sự phát triển của người nói."
-César Chávez